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Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um kröfur til sauðfjársláturhúsa.

Frá Önnu Kristínu Gunnarsdóttur.

Hvaða ástæður eru fyrir því að meiri kröfur eru gerðar til aðbúnaðar í íslenskum sauðfjár-
sláturhúsum en í sláturhúsum innan Evrópusambandsins sem slátra á innanlandsmarkað
viðkomandi landa?


